



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต โทร. ๐-๗๖๒๑-๖๘๕๔

ที่ ศธ ๐๔๑๑๑/- วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับจังหวัดภูเก็ต

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยงานครูสภา ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๙๖/๙๗๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ แจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๙๖/๒๑๘๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า ได้ดำเนินการคัดเลือกตามขั้นตอนและวิธีการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับจังหวัดภูเก็ต ผลปรากฏว่าบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดภูเก็ต มีดังนี้

ประเภทครูผู้สอน ปฐมวัยดีเด่น

นางดารุวรรณ เตชะวันโต ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น

นางสาวสุกัญญา ไทรแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น

นายศรัณย์ สดาชเสติยร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เห็นควรประชาสัมพันธ์แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดทราบ และขอความเห็นชอบอนุญาตให้ใช้บันทึกข้อความฉบับนี้ แจ้งผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ภายในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในหนังสือดั่งแนบมาพร้อมนี้แล้ว

(นางสาวดารณัฐ มณีศรี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(นางสาวหทัยา แต่บรรพกุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

- ผอ.ม / ผอ.ง
[Signature]

นางสาวหทัยา แต่บรรพกุล โทร. ๐-๗๖๒๑-๖๘๕๔

“รู้หน้าที่ โปร่งใส ใส่ใจสังคม”

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดภูเก็ต

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต คัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ข้อ ๘.๑ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จึงประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดภูเก็ต ดังนี้

ประเภท ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ได้แก่

นางสาวสุนันทา พ่วงทอง ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง ๒

ประเภท ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่

นางสุภมาศ รักษาเขตต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประเภท ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่

นางสาวกมลรัตน์ เพ็ชรเกิด ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ครูผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่นแต่ละประเภท จะได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัดภูเก็ต กำหนดมอบในงานวันครู พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะได้รับการเสนอชื่อและผลงานไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะคัดค้านการประกาศรายชื่อบุคคลใดตามประกาศข้างต้น ให้ยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือพร้อมระบุเหตุผลแห่งการคัดค้านให้ชัดเจน ต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ภายในเจ็ดวันนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก ผลการพิจารณาคำคัดค้านของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสุภาภรณ์ ยุคุณธร)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต